

BAN GIÁM HIỆU



Ts. Trần Văn Trung
P. Hiệu trưởng



Ths. Trần Thanh Tuấn
Hiệu trưởng



Ths. Phạm Văn Phú
P. Hiệu trưởng

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

(Ths. Trần Thanh Tuấn – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng)

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là một đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Thuận, được thành lập theo Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận. Trường đóng trên địa bàn phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Với tổng diện tích 18.430 m², cơ sở vật chất được xây dựng tương đối đầy đủ, tạm thời đáp ứng được yêu cầu cơ bản cho các hoạt động giáo dục.

Ngay từ khi mới thành lập, trường đã nhận thức được chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của nhà trường. Từ việc tuyển dụng cho đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải đáp ứng được yêu cầu dạy học ở trường chuyên. Ngoài việc tự học được xem như giải pháp thường xuyên,

giáo viên phải tham gia các đợt bồi dưỡng chuyên đề do các chuyên gia đầu ngành giảng dạy, biên soạn các chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia Hội nghị liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi của các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên,...

Trong trường chuyên, hoạt động dạy và học phải được ưu tiên hàng đầu, do đó việc xây dựng đội ngũ nhà trường luôn gắn với hoạt động dạy và học. Để chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao, nhà trường luôn coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo năng lực và phẩm chất của học sinh; Ban giám hiệu thường xuyên đề ra những biện pháp hữu hiệu để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học như: tổ chức thao giảng, hội giảng giáo viên dạy giỏi, đúc kết kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện đúng quy chế đánh giá, xếp loại, kết hợp các hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá học sinh... Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...



Triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc điểm nhà trường; mời các

chuyên gia các bộ môn đến giảng dạy, hợp tác với các trường chuyên lân cận để đưa học sinh bồi dưỡng; tổ chức kiểm tra nền nếp học tập của đội tuyển HSG. Đổi mới phương pháp dạy học để học sinh hứng thú đam mê học bồi dưỡng.

Giáo viên luôn hướng dẫn cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; hướng dẫn học sinh sử dụng mạng Internet để tìm kiếm tài liệu, trao đổi thông tin qua Email; bồi dưỡng cho học sinh kỹ năng phân tích tổng hợp, năng lực vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, năng lực tư duy logic; tổ chức cho học sinh tập dượt nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Nhờ xây dựng được đội ngũ tâm huyết, có chuyên môn và phương pháp giảng dạy tốt, từ năm 2008 đến năm 2018, tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%. Tỷ lệ đỗ đại học hàng năm trên 95%, năm 2018 đỗ đại học 100%. Trường luôn đứng từ 51-73 trong top 200 trường có tổng điểm đại học bình quân cao nhất cả nước, có 2 em á khoa Đại học Y được thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), 1 em á khoa ĐH Luật TP HCM, 01 em thủ khoa khối V ĐH kiến trúc TP HCM, 01 em thủ khoa ngành Triết ĐH KHXHNV TP HCM, có nhiều em du học điện hạt nhân tại Liên Bang Nga. Có em Lê Bảo Lộc đạt giải ba trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 11. Em Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến đã phá kỷ lục cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 15 với số điểm 460 điểm. Cuộc thi Tự hào Việt Nam cấp Quốc gia đạt giải nhì. Thi HSGVH cấp tỉnh đạt 436 giải (9 giải nhất, 104 giải nhì, 208 giải ba, 117 giải KK) Thi HSGVH Quốc gia đạt 48 giải (9 giải ba, 39 giải KK), thi Olympic truyền thống 30/4 đạt 228 giải trong đó có 32 Huy chương vàng, 93 HC bạc, 103 HC Đồng. Thi MTCT cấp tỉnh đạt 140 giải (14 giải nhất, 42 giải nhì, 81 giải ba, 3 giải KK)....

Với thành tích đã đạt được, nhà trường đã đạt được 07 bằng khen Tập thể lao động xuất sắc, 02 Cờ thi đua cấp tỉnh, 04 bằng khen

của Bộ trưởng, 01 bằng khen của BHXH trung ương. Về cá nhân có 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 05 bằng khen của Bộ GD&ĐT, 21 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 196 đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 115 sáng kiến được Sở GD-ĐT chứng nhận, 09 sáng kiến cấp tỉnh.

Tổ chức cơ sở Đảng luôn đạt “trong sạch vững mạnh”; Đoàn trường liên tục đạt vững mạnh xuất sắc, nhận bằng khen của Tỉnh đoàn Ninh Thuận, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019 vào tháng 11/2014 và đạt kiểm định chất lượng GD cấp độ 1 vào tháng 5/2015.

Với phương châm "Tâm huyết - Trí tuệ - Hiệu quả" đội ngũ giáo viên nhà trường luôn phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Ninh Thuận và cả nước. Với nhiều giáo viên trên chuẩn, nhiều thầy cô giáo là giáo viên cốt cán và giáo viên giỏi đầu ngành của tỉnh. Các thầy cô giáo đều đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển của nhà trường. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là vốn quý của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Bên cạnh đó, nhà trường luôn được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm; sự chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT Ninh Thuận, cùng với sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp trong tỉnh, của Cha mẹ học sinh đã góp phần xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Những thành tích trên đây vẫn còn khiêm tốn so với thành tích của các trường chuyên trong khu vực. Trong thời gian tới, nhà trường phấn đấu nhiều hơn nữa để nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý, năng lực chuyên môn của giáo viên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đáp ứng với lòng mong mỏi của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh nhà đối với nhà trường./.